

นโยบายด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รักษาสภาพแวดล้อม** ออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษต่างๆ รวมทั้งสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป โดยของเสียที่ต้องกำจัด ให้ดำเนินการด้วยวิธีที่ถูกต้อง รวมทั้งหาแนวทางเพื่อลดการส่งของเสียออกไปกำจัดภายนอกให้มากที่สุด แผนงานในการปฏิบัติลดปริมาณของเสียและเพิ่มสัดส่วนการนำกลับมาใช้ซ้ำให้มากที่สุด ควบคุมมลพิษและจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยถือหลักการปฏิบัติตามระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO14001 ตามมาตรฐานสากล
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ** มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดพร้อมทั้งหาแนวทางนำของเสียต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ โดยหลักการ Reduce/Reuse/Recycle และหาแหล่งพลังงานทดแทน โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และพลังงาน โดยปรับปรุงเครื่องมือ/กระบวนการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดถือหลักการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 (Energy Management System) ตามมาตรฐานสากลการฟื้นฟูธรรมชาติ มีการบำบัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ
- การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย** ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มี ความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการทำงานให้เหมาะกับบุคคลกำหนดแนวทางในการ ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมาย มาตรฐานหรือข้อตกลงที่จัดทำขึ้น** เพื่อช่วย ป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบข้าง โรงงาน โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับ โครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน รวมทั้งการเสนอความเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของ โรงงาน การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการจัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายรับทราบ ปี 2559